



ปี 2565 บจ. ไทย มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน CGR สูงสุดในรอบ 22 ปี สะท้อนความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

27 ตุลาคม 2565 - สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2565 พบว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทย 750 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 โดยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 84 เปอร์เซ็นต์ในปี 2564 (716 บริษัท) และพบว่า บจ. ไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2565 พบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมี 4 หมวด ได้แก่หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 96, 93, 88 และ 85 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในขณะที่หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับคะแนนเฉลี่ย 79 เปอร์เซ็นต์และมีการพัฒนาดีขึ้นในอัตราที่สูงกว่าหมวดอื่นๆ สะท้อนบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการที่เข้มข้น เช่น ในประเด็นการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ การกำหนดนโยบายคำตอบแทนของ CEO และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นต้น ส่งผลให้ บจ. ที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (ห้าดาว) มีจำนวน 296 บริษัทคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์เทียบกับผลประเมินปีที่ผ่านมา (รายละเอียดผลการประเมิน CGR ประจำปี 2565 ปรากฏในเอกสารแนบ)

ศ.(พิเศษ)กิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวว่า “ปีหน้า 2566 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโครงการ CGR เนื่องจากมีการปรับแบบประเมินใหม่ ถึงแม้ยังเป็นตามแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์ของ OECD แต่ได้บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ESG ในแบบสอบถามให้ครบทุกประเด็น...

หากมีคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้น คำตอบสำหรับคำถามนี้ จะเห็นอยู่ทั่วไปรอบๆ ตัว ตั้งแต่ ความเสื่อมโทรมของสภาวะ ดิน น้ำ อากาศ ของเสีย Climate Change, Global warming, Carbon emission ผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับองค์กร พนักงาน การใช้แรงงาน ชุมชน และภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการพัฒนาธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงต้องขยายขอบเขตไปสู่ผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องและยั่งยืนได้ในระยะยาว”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในปีนี้ บจ. ไทย มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่มีการประเมินมา ซึ่งเป็นฐานที่ดีสำหรับการประเมิน CGR มาตรฐานใหม่ที่จะเน้นเพิ่มเติมในเรื่องบทบาทของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนความยั่งยืน และการดำเนินงานของบริษัทที่ครอบคลุมมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐาน (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ และ IOD ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG รวมถึงผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลด้านความยั่งยืนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบ ESG Data Platform เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการข้อมูลด้าน ESG ในตลาดทุนไทย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและมีมาตรฐาน รวมถึง IOD สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการประเมิน CGR ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญอีกหนึ่งก้าวในด้านการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ **“To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”**

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CGR เพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โทรศัพท์ 0-2955-1155 ต่อ 301-305 โทรสาร 02-955-1156-7

Email: cgr@thai-iod.com

เอกสารแนบ

ผลประเมิน CGR ประจำปี 2565

ผลประเมินของ บจ.	จำนวน บจ. (สัดส่วน)	การเปลี่ยนแปลง (%)
5 ดาว	296 (40%)	+10%
4 ดาว	294 (39%)	+13%
3 ดาว	116 (15%)	-13%
ต่ำกว่า 3 ดาว	44 (6%)	-20%
รวมถึง บจ.ที่เข้าเหตุแห่งการไม่ประกาศผล		
รวม	750 (100%)	